



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๗, ๑๙ มูลค่าข่าว ๒๓๖,๒๑๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## อำนาจฟิตเต็มถัง

### ตะบันหน้าซูชิหมิง วางเป้าครองเข็มขัด 4สถาบันหลักให้ได้

ความเคลื่อนไหวของ “เจ้าเพชร” อำนาจ เกษตรพัฒนา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวต (112 ปอนด์) สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) ที่ จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 3 กับ ซู ชิ หมิง รองแชมป์โลก อันดับ 7 และอดีตเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย ผู้ทำชิงชาวจีน เป็น คู่หน้าในรายการ “โชว์ดาวน์ แอต แซนด์ส” ■ อ่านต่อหน้า 19

**อำนาจ** □ **ต่อจากหน้า 17**  
(SHOWDOWN AT SANDS) ที่เวทีมวย โทโทอริ่ง เวเนเซียน ริสอร์ท เซดปกรอง พิเศษมาเก๊า วันที่ 7 มี.ค. นี้ถ่ายทอดสดผ่านทีวีดิจิตอลช่องโมโน 29 เวลา 20.30-22.30 น. ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ศูนย์ฝึกกีฬา มศว องครักษ์ รั้งสถิติครอง 16 ช.นครบยก อำนาจได้ ลงนามช้อมโชว์ร่วม 2 ชั่วโมง ต่อหน้าสื่อมวลชนไทยและสื่อจีนที่แห่มาทำข่าว 54 คน เมือง จาก ซู ชิ หมิง เป็นนักชกขวัญใจชาวจีนซึ่งสื่อ จีนเผยว่าจะมีชาวจีนติดตามศึกนี้กว่า 300 ล้าน คนแน่นอน โดยมี มร.ฟรานซิสโก้ จาโร เทรนเนอร์ผู้ใจชาวจีนฟิลิปปินส์ ดูแลการฟิตซ้อม และแนะเทคนิคต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

หลังการช้อม “จิมมี่” ดร.เอกวิทย์ ไซโซติช่วง โปรโมเตอร์ เกียรติวิริทธิ์ ในฐานะผู้จัดการแชมป์โลกชาวไทย เปิดเผยว่า การสร้าง นักมวยให้เป็นแชมป์โลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้งบประมาณสูงนับสิบล้าน ถึงแม้การที่ตน คิดสินใจให้อำนาจเดินทางไปป้องกันตำแหน่ง ต่างแดนครั้งนี้ จะเสี่ยงกว่าชกในบ้านตัวเอง แต่ ตนได้ปรึกษากับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรอง นายกรัฐมนตรี ผู้ให้การสนับสนุนจัดชิงแชมป์ และป้องกันแชมป์โลกไฟต์บังคับมาโดยตลอด ว่า การให้ อำนาจ ไปชกต่างแดนนอกจากจะ สร้างความสุขให้คนไทยทั้งชาติแล้วยังสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้ทั่วโลกรู้จักเมืองไทย มากขึ้น อีกทั้งเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบการ

สถาปนาความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-จีนครบ รอบ 40 ปีอีกด้วย ซึ่งการชกครั้งนี้ตนกำลังรับ อำนาจ ไม่มีประมาณ ซู ชิ หมิง เด็ดขาด พร้อม ทบทวนศึกช้อมอย่างหนักเพื่อไม่ให้แฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศผิดหวัง

ด้าน อำนาจ กล่าวว่า ช่วงที่ตนรับใช้ชาติ ในเกมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ตน เคยตั้งปณิธานเอาไว้ว่า ถ้าไม่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ก็จะไม่ เข้มชกมวยสากลอาชีพเพื่อกระชากเข็มขัด แชมป์โลกมาคาดเอวให้ได้ เพราะถือเป็นภาระ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเช่นเดียวกัน การที่ ตนเองก้าวขึ้นครองแชมป์โลกได้ทำให้ความฝัน เป็นจริงสมใจแล้ว จากนั้นไปจะพยายามรักษา ตำแหน่งแชมป์โลกสถาบันนี้เอาไว้ยาวนานที่สุด แต่ตนจะไม่หยุดอยู่แค่นั้น ยังมุ่งหวังเดิมพัน ตำแหน่งเพื่อรวบเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นฟลายเวต ทั้ง 4 สถาบันหลักมาครอง กลายเป็นนักชกไทย รายแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวย ระดับโลก อย่างไรก็ตาม ต้องผ่าน ซู ชิ หมิง ด่าน อันตรายให้ได้เสียก่อน ตอนนี้สภาพร่างกายตน เรียกว่าสมบูรณ์แล้วกว่า 90% ลงนามมาแล้ว กว่า 70 ยก จากที่ตั้งเป้าไว้ 199 ยก การคุมหนัก หนักไม่มีปัญหา ยิ่งเกินแค่ 2 ปอนด์ เรียกว่า สภาพร่างกายดีกว่าทุกไฟต์ เสริมพิเศษเรื่องเวด เทรกกิ่งเพื่อเสริมความแกร่งของกล้ามเนื้อและ น้ำหนักหมัด ดังใจจะเอาชานะนี่บอก ซู ชิ หมิง ได้ ขอให้แฟนมวยคอยจับตาดูให้ดี.

